

ปีที่ 16 ฉบับที่ 688 : วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 (หน้า C4)

'ทำเรือประจวบ' ร่วมกิจกรรม ปั่นกุ๊วกุ๊ด คับชีวิตให้ท้องทะเลไทย

"ปั่นจักรยานกุ๊วกุ๊ด คับชีวิตให้ท้องทะเลไทย" เป็นกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำขนาดเล็กบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ พร้อมกับให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไปด้วย โดยปั่นจักรยานจากอำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี ถึงโรงแรมชุมพรคาบาน่า จังหวัดชุมพร รวมระยะทาง 805 กิโลเมตร โดยมีทีม

จักรยานกว่า 200 คัน เข้าร่วมกิจกรรม นายชนบุด นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มให้กับนายครรชิต วิเศษสมภักดิ์ ผู้จัดการโครงการปั่นจักรยานกุ๊วกุ๊ด คับชีวิตให้ท้องทะเลไทย เพื่อให้บริโภคตลอดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนายกิตติกร แหม่มบาง พนักงานของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้ร่วมปั่นจักรยานกับทางคณะที่ได้ผ่านมายังบริษัท โดยมีคณะนักปั่นดังกล่าว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาชน และพนักงานบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และร่วมโยนลูกอีเอ็มบอล



ก่อนจุลินทรีย์ ณ สะพานหน้าที่ว่า การองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง นายกิตติกร แหม่มบาง พนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เปิดเผยว่าการเข้าร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ได้สัมผัสกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือถนนเรียบชายทะเล ประกอบกับการไปกินมื้อมัททหายของชาวบ้านตลอดทางที่ขบวนจักรยานขี้นผ่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพของคนไทย ซึ่งทำให้รู้สึกประทับใจ เพราะอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น

และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงวิกฤติของท้องทะเลที่เริ่มมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น เราต้องหันมาองและร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น คนไทยทุกคนต้องช่วยกันเพราะอย่างน้อยสิ่งเล็กๆ ที่ร่วมกันทำนั้นก็เพื่อเมืองไทยของเรา เพราะนั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นายเกษม ณรงค์อิน หนึ่งในทีมนักปั่น เปิดเผยว่า ผมเองไม่ได้



เป็นนักปั่นจักรยานมืออาชีพ ผมชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาประเทศ ถ้ามีเวลาและโอกาสผมก็จะเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ ซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดที่ได้เกิดมาชาตินี้ที่ได้มาช่วยชาติฟื้นฟูประเทศไทย และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งได้รับความสุข รวมทั้งได้สุขภาพที่แข็งแรงในการออกกำลังกาย ผมอยากให้พวกเขาคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลทะเลไทย พวกเราที่มานี้ล้วนเป็นจิตอาสา และอยากให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ร่วมตัวให้เข้มแข็งเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ เพื่อชีวิตและอนาคตของลูกหลาน